

เขมร

จำนวนผู้เข้าร่วมขบวนประท้วงครั้งนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลายพันคน เมื่อขบวนเดินผ่านถนนเสงวิวงศ์ ย่านธุรกิจสำคัญของกรุงพนมเปญ ท่ามกลางเสียงปรบมือจากกลุ่มพ่อค้าและนักธุรกิจเชื้อสายจีน

ตำรวจปราบจลาจลหรือมออาวูส ประกอบไปด้วย บินยาว กระบอง และกระบองไฟฟ้า จับตามองการเดินขบวนประท้วงของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านอย่างใกล้ชิด ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลระบุว่า เป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมาย

ก่อนหน้าการเดินขบวนประท้วงของฝ่ายค้าน กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลราว 10,000 คน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมือบที่ถูกเกณฑ์มาจากต่างจังหวัด ได้จัดการชุมนุมและเดินขบวนประท้วงไปตามจุดต่างๆ ที่กรุงพนมเปญเช่นกัน ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านด้วยรถบรรทุก

ในการชุมนุมของกลุ่มมือบสนับสนุนรัฐบาลส่วนใหญ่พกพาอาวุธติดตัวมาด้วย เช่น กระบองไม้ ไม้ และท่อนเหล็ก แต่ก็มีบางส่วนที่มีปืนพก ซึ่งมีรายงานว่า มือบกลุ่มนี้ได้ก่อเหตุรุนแรงที่ประชาชนอย่างน้อย 1 ราย และมีรายงานถึงเหตุรุนแรงเล็กน้อยในหลายพื้นที่ แต่ไม่มีรายงานการปะทะครั้งใหญ่แต่อย่างใด

นายพันตำรวจผู้หนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาล ประกาศว่า ทราบเท่าที่ฝ่ายค้านยังเดินขบวนอยู่กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลจะกลับมาอีกครั้งและการกลับมาครั้งหน้าจะไม่ใช้การเดินขบวนอย่างเดียว แต่จะเป็นการยกพลเข้าปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนฝ่ายค้านโดยตรง

การปลุกมือบของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ส่งผลให้การเดินขบวนประท้วงในกรุงพนมเปญยืดเยื้อมานานถึง 3 สัปดาห์ แม้ว่านายเจีย ซิม ประธานรัฐสภา และหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชา (ซีพีพี) พรรครัฐบาล ออกมาเรียกร้องให้สองฝ่ายยุติการประท้วงและเปิดเจรจาเพื่อหาทางยุติข้อขัดแย้ง

ด้านม.ร.ว.สุรพงษ์พันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศ กล่าวหลังการเข้าเฝ้าสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กษัตริย์กัมพูชา ว่า เจ้าสีหนุ ทรงขอให้ผู้นำพรรคการเมืองหลักทั้ง 3 ของกัมพูชา ซึ่งรวมถึงนายฮุน เซน เลขาธิการสมพระนโรดม รณฤทธิ์ หัวหน้าพรรคหุ่นขึ้นแปด และนายสม รังสี หัวหน้าพรรคสม รังสี เข้าเฝ้าขอให้พระองค์เป็นประธานการเจรจา เพื่อหาทางแก้ปัญหาการขัดแย้ง โดยการเจรจา ระหว่างผู้นำพรรคการเมืองทั้ง 3 คน จะมีขึ้นที่เมืองเสียมราฐ

ม.ร.ว.สุรพงษ์พันธุ์ ระบุด้วยว่า การเดินทางเยือนกัมพูชาของธามันเป็นการเยือนเพื่อแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในกัมพูชา และพิจารณาว่า ไทยสามารถทำอะไรเพื่อส่งเสริมความกลมเกลียวในประเทเพื่อนบ้านแห่งนี้ได้และพยายามให้กระทรวงเสนาธิการรัฐบาลกัมพูชาหารือ

เขมรระอุ 'มือบชนมือบ' 'สี่หนู' อาสาหย่าศึก 3 เล้า

กลุ่มผู้สนับสนุนฝ่ายค้านเขมร
ทำทนายรัฐ เดินขบวนประท้วงรอบ
กรุงพนมเปญ

พนมเปญ - กลุ่มผู้สนับสนุน
พรรคฝ่ายค้านกัมพูชา ทำทนายการ
ข่มขู่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการ
ปลุกมือบของรัฐบาล ด้วยการรวม
ตัวเดินขบวนทั่วเมืองหลวง

รอยเตอร์ รายงานวานนี้ว่า
กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการเมืองฝ่าย
ค้านจำนวนหลายพันคน ได้รวมตัว
กันเดินขบวนประท้วงไปยังจุดต่างๆ
ในกรุงพนมเปญ โดยประชาชนซึ่ง
เฝ้าดูอยู่ข้างทาง ได้ส่งเสียง ร้อง
สนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วง เพื่อเรียก
ร้องให้นายฮุน เซน ผู้นำรัฐบาลคน
ปัจจุบัน ที่ถูกระบุว่า ได้ขี้นชนะใน
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา
ด้วยการโกง และการข่มขู่ ก้าวลง

จากอำนาจ

กลุ่มผู้ประท้วง ซึ่งรวมทั้งคน
ขับรถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง และ
สามล้อ จำนวนมากนั้น ได้ตะโกนคำ
ขวัญว่า สันติภาพใหม่กัมพูชาจงเจริญ
พร้อมกับปรบมือ และโบกมือ ใ้
กับกลุ่มผู้สังเกตการณ์ที่เฝ้ามองอยู่
ระหว่างเดินขบวนผ่านหน้าพระราช
วังด้วย

ขณะที่การเดินขบวนประท้วง
นั้น กลุ่มผู้ประท้วงจำนวนหนึ่ง ได้
ถือธงชาติของสหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลีย
และองค์การสหประชาชาติ
(ยูเอ็น) และบางส่วนถือโบเพ็ริ่น
จากต้นที่ปลูกอยู่ข้างถนน ซึ่งกลายเป็น
สัญลักษณ์ของการประท้วงครั้งนี้แล้ว